






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
16 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ขนมหสมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook) - เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ว่า สังกมไทยตั้งคำถามกรณีขนมกรูปรอบผสมกัญชา อย. ควรที่จะไม่อนุญาตให้ออกขายหรือพ่อแม่ควรแนะนำลูกหลานไม่ให้ซื้อ? หาก อย.บอกว่าไม่มีกฎหมายห้ามที่จะไม่ออกใบอนุญาตให้ ก็ต้องไปบอก รมว.สร. ว่าออกประกาศ สร. แบบด่วนที่สุดออกมาใช้ก่อน แนะนำ สร. และ อย. ควรแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ออกเลข อย.ให้ขนมกรูปรอบที่ใส่กัญชาจึงจะเหมาะสม ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องมุ่งคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ประชาชาติ, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, thebangkokinsight, thailandplus, js100) - ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ อย. เผยว่า ได้จัดประชุมผู้ประกอบการค้าปลีกเพื่อขอความร่วมมือร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า แยกการจัดวางอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง เป็นกลุ่มเฉพาะ จัดวางให้ลดการหยิบสินค้าเอง และมีป้ายชัดเจนว่า "งดจำหน่ายกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี" และขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่จำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ยืนยัน อย. มีมาตรการดูแลเคร่งครัด โดยออกประกาศ สร. กำกับดูแลอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง ให้มีคุณภาพมาตรฐาน คำนึงถึงข้อมูลความปลอดภัยตามหลักวิชาการ, ต้องได้รับ อย. ถูกต้อง, สถานที่ผลิตและคุณภาพมาตรฐานอาหาร, มีมาตรการเฝ้าระวังในท้องตลาดทุกช่องทางจำหน่าย และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณ THC/CBD และคุณภาพมาตรฐานอื่นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบไม่ได้คุณภาพมาตรฐานก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด</p> <p>2. กัญชาไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ, facebook - เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ว่า กัญชาเสรี ลามไปสู่การสูบน้ำมันกัญชาไฟฟ้า ล่าสุดมีการเผยแพร่เครื่องสูบน้ำมันกัญชาไฟฟ้าเพื่อเลี่ยงกลืนรบกวน ซึ่งแพทย์เตือนว่ายังมีความเสี่ยงต่อภาวะปอดอักเสบรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ประชาชาติ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, ch7, nationtv) - นายสุธีระวัฒน์ ทองคำฟู นักวิจัยอิสระและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรเพื่อการแพทย์ เผยปัจจุบันพบกัญชาไฟฟ้าขายเกลื่อนในตลาดออนไลน์ มีการอ้างสรรพคุณไม่ส่งกลืนรบกวนคนรอบข้าง ส่อผิดกฎหมายเหมือนบุหรี่ไฟฟ้า หากไม่มีการควบคุมจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 16 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,025 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,557,001 ราย เสียชีวิต 20 ราย เสียชีวิตสะสม 30,978 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,181 ราย รักษาหายสะสม 4,502,156 ราย ยังรักษาอยู่ 23,867 ราย</p> <p>สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 566,185,205 (+758,041) ราย เสียชีวิต 6,385,560 (+1,517) ราย รักษาหาย 537,565,991 (+668,879) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สสำรวจพบประชาชนกัลดก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ newtv - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลของกรมอนามัย เปรียบเทียบเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 65 พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมป้องกันการโรคโควิด 19 ลดลง โดยการเว้นระยะห่าง ลดลงจากจากร้อยละ 81.9 เป็นร้อยละ 78.7 การสวมหน้ากากในสถานที่สาธารณะ ลดลงจากร้อยละ 95.1 เป็นร้อยละ 94.8 และการล้างมือ ลดลงจากร้อยละ 89.7 เป็นร้อยละ 88.99 ขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุ โควิด 19 ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดการระบาด หลังช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 30% ด้าน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นายกรัฐมนตรี ฝากเตือนประชาชนอย่าการ์ดตก เน้นปฏิบัติตามมาตรการของสธ. เพื่อไม่ให้สถานการณ์กลับไปรุนแรงอีก พร้อมกำชับ สธ. ติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอดช่วงวันหยุดนี้อย่างใกล้ชิด</p> <p>2. แนววิธีปฏิบัติสำหรับผู้ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, hfocus, ch7, 77kaoded, kapook, topnews, thejournalistclub, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ 11) และโฆษก สธ. ระบุ ขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์โรคโควิด 19 กำลังเพิ่มขึ้น ทุกคนต้องช่วยกันเข้มมาตรการป้องกันโรค ขอความร่วมมือผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วให้กักตัวเองอย่างน้อย 10 วัน หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด จนครบ 10 วันนับจากวันที่เริ่มมีอาการ ทั้งนี้ มีคำแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโควิด คือ 1.งดออกจากบ้านไปยังชุมชนทุกกรณี ยกเว้นไป รพ. 2. แยกห้องนอนจากผู้อื่น 3. ควรแยกใช้ห้องน้ำ 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 5. สวมหน้ากากเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น 6. ล้างมือบ่อย ๆ ตามความเหมาะสม และทุกครั้งหลังขับถ่าย 7. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น 8. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น 9. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารปรุงสุก 10. หากมีอาการป่วยเกิดขึ้นใหม่หรืออาการเดิมมากขึ้นให้ติดต่อสถานพยาบาล และ 11. หลังครบกำหนดกักตัวสามารถประกอบกิจกรรมทางสังคม และทำงานได้ตามปกติ โดยยังคงมาตรการป้องกันตนเอง</p> <p>2. ปัญหาขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ, ข่าวสด, ch7</p> <p>- ชมรมแพทย์ชนบท ตั้งคำถามถึงการทำงานของ อภ. กรณียาฟาวิพิราเวียร์กำลังจะขาดแคลน ท่ามกลางโควิดกลับมาระบาดหนักขึ้น ขณะนี้ต้องนำยาโมลนูพิราเวียร์มาใช้แทน ซึ่งเหลือไม่มากนัก พร้อมขอความสนทนาที่อ้างว่าเป็นของผู้ใหญ่ใน สธ. ส่งถึง ผอ.รพ. และสสจ. ให้สำรองยาฟาวิฯ เพื่อผู้ป่วยโควิดที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจาก รพ.ทั้งประเทศ มียาสำรองเหลือเพียงประมาณ 7 วัน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, มติชนสุดสัปดาห์, ejan, newtv, nationtv, thejournalistclub, workpointtoday, thebangkokinsight, ChiangmaiNews, soudhitalk)</p> <p>- ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผอ.อภ. กล่าวยืนยัน อภ. ได้บริหารจัดการสำรองยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อรองรับกับสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 จำนวน 25 ล้านเม็ด กระจายต่อเนื่องทุกวันให้กับหน่วยบริการแม่ข่ายตามการจัดสรรของศูนย์ PHEOC โดยจัดส่งแล้วจำนวน 3.7 ล้านเม็ด ส่วนที่เหลืออีก 21.3 ล้านเม็ด ทอยส่งมอบพื้นที่ได้ตั้งแต่ 17 ก.ค. 65 รวมทั้งสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ได้จัดหาโมลนูพิราเวียร์ 5 ล้านแคปซูล ส่งมอบให้สำนักงานปลัด สธ. แล้ว 2 ล้านแคปซูล และอีก 3 ล้านแคปซูล อยู่ระหว่างจัดหา คาดส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือนก.ค. 65</p> <p>3. แนวโน้มสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, js100, thebangkokinsight, hfocus, nationtv)</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยขณะนี้ว่า ความรุนแรงยังอยู่ที่ระดับ 2 (สีเขียว) ข้อมูลที่ติดตามเป็นหลัก คือ ผู้ป่วยรักษาใน รพ. ที่มีปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจ ขณะนี้ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจใกล้จะถึง 400 รายแล้ว เป็นผลพวงจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 จึงต้องปรับรูปแบบการรักษาให้เร็วขึ้น รวมถึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้มากขึ้น สำหรับช่วงหยุดยาว ประชาชนมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลค่อนข้างดี หวังว่าการติดเชื้อไม่กระจายมาก อีกทั้งมาตรการของขนส่งสาธารณะยังคงความเข้มข้นอยู่ ย้ำสวมหน้ากากยังสำคัญ นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อหลายคนอาจคิดว่าอาการไม่มาก ฉีดวัคซีน 2 เข็มแล้วรอก่อนได้ ค่อยไปหาแพทย์หรือคอยตรวจ ATK ต้องขอให้ตรวจทันทีเมื่อเริ่มมีอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ตามที่ ศบค. รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเข้ารับรักษาใน รพ. ราว 1 หมื่นคน ปอดอักเสบประมาณ 800 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อรักษาแล้วดูแลตัวเองที่บ้านคาดว่าจะประมาณ 3-5 หมื่นรายนั้น สัดส่วนที่เป็นปอดอักเสบถือว่าค่อนข้างน้อย ประมาณร้อยละ 8 ของคนที่เข้า รพ. ถ้าเทียบกับช่วงการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้า ที่จะมีผู้ป่วยปอดอักเสบประมาณร้อยละ 30-40 ดังนั้น การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนล่าสุดนี้ ถือว่ามีสัดส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบน้อยกว่าสายพันธุ์เดลต้าประมาณ 5 เท่า แต่ถ้าเทียบความรุนแรงของภาวะปอดอักเสบ ไม่แตกต่างกันระหว่างโอมิครอนและเดลต้า ขอย้ำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ</p> <p>4. สายพันธุ์ย่อย BA.2.75</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผยว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 (Centaurus) เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดเร็วกว่าเดิม ล่าสุดพบในหลายรัฐของอเมริกา และอีกหลายประเทศ ไทยจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ให้ดี และควรป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>ประเด็นอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์, ch7, ch3plus</p> <p>- พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองกรรมการมูลนิธิเทพรตันเวชชานุกูล พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัด สธ. นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 12 คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของ รพ.ยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส พบมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนากระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และชุมชน และยังมีโครงการ “ตรวจให้รู้ แล้ว You ก็รับวัคซีน” ค้นหาผู้ติดเชื้อพร้อมให้วัคซีนเชิงรุกถึงบ้าน ช่วยควบคุมการระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมอนามัย</p> <p>- อธิบดีกรมอนามัย เผย ประกาศ สธ เรื่อง “หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงโควิด 19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 65</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์, mcot, TNN, ChiangmaiNews</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ชาติรี เมธธาธิบดี ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของพระคิลาณุปัญญาก และตรวจเยี่ยมร่วมของวัดที่ผ่านมาตรฐาน HAS และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 ของศาสนสถาน ณ วัดป่าพุทธญาณรังษี บ้านพระคือ พร้อมแนะนำและศาสนสถานทุกแห่ง ล้างส้วมให้สะอาด รองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนช่วงวันหยุดยาว เน้นย้ำจุดที่มีการสัมผัสบ่อย ลดเสี่ยงโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาไท, newtv)</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. ยืนยันการปรับเกณฑ์การจ่ายค่าบริการโควิด 19 ไม่ใช่ยกเลิก เปลี่ยนแหล่งเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน เป็นงบประมาณ และไม่ยกเลิก Home Isolation แต่ให้เป็นดุลยพินิจของแพทย์ หากเห็นว่าควรดูแล Home Isolation สปสช. ก็พร้อมตามจ่ายค่าบริการให้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาลงกรณ์ฯ เตือนว่า การมีyardanไวรัสอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีปัจจัยอื่นร่วมในการรักษาโควิด 19 เพราะขณะนี้การเข้าถึงยาดานไวรัสยังไม่เร็วพอ ขณะที่ยาโมลนูพิราเวียร์จากต่างประเทศราคาชุดละ 10,000 บาทขึ้นไป ส่วนชุดที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ขอสิทธิผลิตเอง ราคาประมาณ 1,000 บาท แต่ร้านยาจำหน่ายไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย ซึ่งยาเหล่านี้ต้องให้เร็วตั้งแต่อาการยังไม่หนัก เพื่อป้องกันการเข้า รพ. เป็นเหตุผลที่การเริ่มด้วยฟ้าทะลายโจรตั้งแต่แรก (ไม่ต้องรอ 2 สัปดาห์) เป็นสิ่งสำคัญ ส่วนหนุ่มสาวที่ไม่มีโรคประจำตัวต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะจะเป็นตัวแพร่เชื้อที่มีประสิทธิภาพ และอย่าคิดว่าเมื่อติดเชื้อแล้วและเริ่มมีอาการจะรักษาได้ง่าย ๆ กลไกของการติดเชื้อเมื่อเข้าร่างกายแล้วจะเพิ่มจำนวน และถ้า “หยุดยั้งไม่ได้หรือไม่ทัน” เชื้อจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกระบบที่ทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- องค์การอนามัยโลก ชี้ว่า ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มขึ้นมากที่สุดในแปซิฟิกตะวันตก และตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จำนวนผู้เสียชีวิตในตะวันออกกลางกลับเพิ่มสูงขึ้นถึง 78% ตามด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ 23% ขณะที่ในภูมิภาคอื่นจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงหรือคงที่ ทั้งนี้ การผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังและการตรวจหาเชื้อในหลายประเทศ ส่งผลต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อุบัติเหตุบนดวนเยี่ยมแม่ทัพภาค 4</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, newtv, ch7, nationtv</p> <p>- ความคืบหน้าเหตุ เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่ 4 ร่อนลงจอดฉุกเฉิน กลางสวนยางพารา ที่ จ.สงขลา ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ติดอยู่ภายในเครื่องรวม 7 คน ได้รับความเจ็บถูกส่งรักษาที่ รพ.มอ.หาดใหญ่ โดยหลังเกิดเหตุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำเครื่องบินส่วนตัว บินด่วนเข้าเยี่ยม พร้อมแจ้งอาการของ พล.ท.เกรียงไกร ว่า ผลการผ่าตัดเรียบร้อยดี แพทย์ยังให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ ส่วนเจ้าหน้าที่บนเครื่องที่เหลืออาการปลอดภัยทุกคน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็ก รพ.เด็ก เตือนไข้หวัดใหญ่ปีนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ 2 ปี ย้ำกลุ่มเสี่ยงควรเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 0 - 19 ปี เป็นตัวกลางสำคัญของการแพร่เชื้อสู่คนในครอบครัว</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ</p> <p>- รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ยืนยัน กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล "ปัสสาวะบ่อยเป็นอาการระยะแรกของมดลูกต่ำ" เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งผู้ที่มีอาการปัสสาวะบ่อย ควรพบแพทย์และปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเดินปัสสาวะเพื่อตรวจหาสาเหตุ เช่น โรคกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน เป็นต้น</p>	-